



# Chế độ ăn uống trong trường mẫu giáo

## LÀ GÌ

Thường là các trường mẫu giáo cung cấp cho trẻ em được đăng ký thức ăn ba lần một ngày, kể cả bữa trưa nóng. Chế độ ăn uống này được trợ cấp, tuy nhiên, cha mẹ đóng góp một phần nhất định trong đó, chỉ khi họ không khó khăn về vật chất, sẽ được văn phòng lao động tại địa phương xác nhận theo nơi cư trú của bạn

## LÀ AI

Tất cả trẻ được đăng ký đều có quyền ăn bữa ăn trợ cấp, nếu cha mẹ của chúng đóng góp vào số tiền được trường mẫu giáo định ra hoặc nếu họ nộp một giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn.

## XIN THẾ NÀO

Trường mẫu giáo quyết định ăn và ngày nộp tiền ăn.

## NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Nếu con của bạn cần một chế độ ăn kiêng hay tình trạng sức khỏe cần chế độ ăn uống đặc biệt, bạn hãy thảo luận các khả năng với hiệu trưởng trường mẫu giáo. Các quy định cấm đưa thức ăn riêng đến trường mẫu giáo, bao gồm trái cây, rau quả và đồ uống.

**GHI CHÚ:** Luật pháp đặt ra quy tắc cung cấp thực phẩm trong trường mẫu giáo và trường học, chuẩn bị thức ăn, các biện pháp dinh dưỡng, các quy tắc chuẩn bị và cung cấp các bữa ăn, và thanh toán chi phí. Các quy tắc về việc đóng góp cho trường mẫu giáo công lập do thành phố đặt ra và đối với trường mẫu giáo của giáo



---

hội và các trường mẫu giáo tư nhân, do người sáng lập đặt ra.



---

# Xét tuyển vào trường mẫu giáo

---

## BƯỚC THỨ

**BƯỚC THỨ 1:** Bạn hãy xem các trường mẫu giáo trong khu vực của bạn và kiểm tra ngày đăng ký và điều kiện xét tuyển của các trường đó.

**BƯỚC THỨ 2:** Đăng ký vào ngày được trường mẫu giáo công bố, thường vào cuối tháng 4 và tháng 5.

**BƯỚC THỨ 3:** Nộp đơn xin vào trường mẫu giáo được lựa chọn (trường học). Nộp kèm giấy chứng nhận sức khỏe của con bạn

**BƯỚC THỨ 4:** Chờ giấy quyết định hiệu trưởng nhà trường, thường được gửi đến cuối tháng sáu.

**BƯỚC THỨ 5:** Nếu con bạn được nhận, bạn hãy thỏa thuận với trường mẫu giáo xem khi nào con bạn bắt đầu đến trường và bạn hãy xem thông tin về học phí mà bạn sẽ phải trả hàng tháng.

---

## Ở ĐÂU

Ở trường mẫu giáo mà bạn chọn.



---

# Trường mẫu giáo ở Slovakia

---

## LÀ GÌ

Giáo dục mầm non là cấp độ đầu tiên của hệ thống giáo dục Slovakia. Nó được đảm bởi các trường mẫu giáo do các các đô thị điều hành ( trường mẫu giáo công) hay các nhà thờ và chủ thể tư nhân.(trường mẫu giáo của giáo hội và tư nhân).

GHI CHÚ: Mặc dù giáo dục công lập từ giáo dục mầm non đến giáo dục bậc hai ở Slovakia là miễn phí, cha mẹ đóng góp cho hoạt động của các trường mẫu giáo và thức ăn cho con mình. Đóng góp ở các trường công lập rất khác nhau và dao động từ 10 Euro đến 100 Euro mỗi tháng. Trong các cơ sở tư nhân lên đến vài trăm euro mỗi tháng.

---

## LÀ AI

Trường mẫu giáo xác định cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Không bắt buộc tham gia.Trường mẫu giáo ở trong tất cả các làng xã, nhưng đa số nằm trong các khu định cư. Tại một số thành phố, kể cả thủ đô Bratislava, có nhu cầu rất lớn về năng lực của các trường mẫu giáo công. Những trẻ em thiếu một năm trước khi đi học (đó là trẻ 5 tuổi) sẽ được ưu tiên nhập học. hoặc những trẻ đã có anh chị em ruột tại một trường mẫu giáo nhất định. Với trường mẫu giáo, không có khu vực được xác định và phụ huynh có thể nộp đơn xin nhập học cho trẻ ở bất cứ trường mẫu giáo nào.

---

## XIN THẾ NÀO

Nếu bạn có con đủ điều kiện nhập học vào trường mẫu giáo, bạn phải nộp đơn. Mỗi trường mẫu giáo có một mẫu riêng trong văn phòng của hiệu trưởng, và đa số các trường mẫu giáo cũng có mẫu đơn trên trang mạng của trường. Các mẫu đơn thường chứa thông tin cá nhân của đứa trẻ và cha mẹ. Bạn phải nộp kèm theo đơn một xác nhận nhi khoa về tình trạng sức khỏe của con bạn.



---

## KHI NÀO

Bạn có thể đăng ký vào trường mẫu giáo bất cứ lúc nào, quá trình đăng ký cho năm học tiếp theo thường diễn ra vào cuối tháng tư và tháng năm. Mỗi trường mẫu giáo sẽ thông báo ngày nhập học trong cơ sở của mình và thường là trên cả trang web của mình. Hiệu trưởng các trường mẫu giáo sẽ quyết định về những đơn đã nhận được vào cuối tháng sáu và gửi quyết định nhận hoặc từ chối đơn cho mỗi phụ huynh. Trường mẫu giáo mở cửa từ cuối tháng Tám hoặc từ đầu tháng chín.



---

# Nhà trẻ ở CH Slovakia

---

## LÀ GÌ

Nhà trẻ là những cơ sở giúp cha mẹ được đi làm trong lúc chăm sóc trẻ em khi còn nhỏ. Các nhà trẻ ở Slovakia không phải là một phần của hệ thống giáo dục hoặc hệ thống chăm sóc xã hội. Chỉ có một số cơ sở được điều hành bởi các đô thị, hầu hết các nhà trẻ là các cơ sở tư nhân. Phí trong các cơ sở không phải tư nhân bắt đầu từ 200 euro mỗi tháng, trong các cơ sở tư nhân từ 300 euro. Dịch vụ nhà trẻ có thể được sử dụng vài giờ trong ngày hoặc thỉnh thoảng trong các trường hợp đặc biệt.

---

## LÀ AI

Trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3,5 tuổi

---

## XIN THẾ NÀO

Nếu bạn có con trong độ tuổi này và bạn phải đi làm, bạn có thể đăng ký con mình vào các nhà trẻ

---

## Ở ĐÂU

Bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà trẻ công và tư riêng tư trên trang mạng (bằng tiếng Slovakia): [www.detskejasle.org](http://www.detskejasle.org)



---

# Trường tiểu học ở Slovakia

---

## LÀ GÌ

Ở Slovakia nghĩa vụ đến trường kéo dài trong 10 năm, trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. Các trường tiểu học có 9 lớp và giáo dục cơ bản trong 4 năm đầu và trung học cơ sở trong 5 năm tiếp theo. Nghĩa vụ đến trường thường được kết thúc trong năm đầu tiên ở trường trung học. Nếu học sinh bị đúp (ở lại lớp) một lớp nào đó ở trường tiểu học, thì nghĩa vụ đến trường có thể kết thúc ở tuổi 16 mà không đạt được trình độ trung học cơ sở. Giáo dục tại các trường tiểu học công lập là miễn phí, các trường tiểu học của giáo hội và tư thục có thể tính lệ phí. Trẻ em bị rối loạn về thể chất, cảm giác hoặc tâm thần đều có quyền tham dự các trường tiểu học bình thường. Dựa trên kết quả của kỳ thi tại trung tâm tâm lý, họ có thể được ghi danh vào một trường tiểu học đặc biệt, với sự chấp thuận của phụ huynh.

---

## LÀ AI

Tất cả trẻ em sống ở Slovakia trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi, dù là quốc tịch hay trạng thái cư trú nào, đều phải phải hoàn thành nghĩa vụ đến trường. Chỉ có trường hợp ngoại lệ được chấp nhận như bệnh nặng hoặc nhiều bệnh và phải được cơ quan nhà nước chấp thuận trên cơ sở khám sức khỏe.

---

## NHỮNG LỜI KHUYẾN HỮU ÍCH

Việc giảng dạy ở nhà chỉ được phép ở cấp giáo dục đầu tiên theo yêu cầu của phụ huynh gửi đến trường mà đứa trẻ đó đã chính thức được ghi danh. Nó phải được đảm bảo bởi một người có trình độ và chịu sự kiểm soát. Trong trường học mà trẻ đăng ký được tốt nghiệp từ giảng dạy tại nhà thì mỗi nửa năm phải thực hiện kỳ thi trước hội đồng.

**GHI CHÚ:** Trong hầu hết các trường học ở Slovakia được giảng dạy bằng tiếng Slovakia hoặc bằng ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số được công nhận (như tiếng



---

Hungary, Ucraina, Nga, Di-gan ) . Tiếng Slovakia như một môn học bắt buộc. Ở các thành phố lớn hơn bạn cũng có thể tìm thấy các trường song ngữ hoặc trường học với một ngôn ngữ giảng dạy khác trên cơ sở các thoả thuận song phương.

---

## Ở ĐÂU

Tại trường học trong phạm vi vùng lưu vực của bạn hoặc trong một trường học khác mà bạn chọn.





# Xét tuyển vào tiểu học

## LÀ GÌ

Nếu đến 31 tháng 8 của năm đó mà con của bạn được 6 tuổi, bạn có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ đi học cho con. Ghi danh vào tháng 4, ngày chính xác do người sáng lập của trường (cộng đồng, nhà thờ, hoặc tổ chức tư nhân) công bố trong khuôn viên của trường và trên trang mạng của trường. Đứa trẻ phải đăng ký cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình. Trong trường hợp của các trường tiểu học, thành phố xác định vùng lưu vực của họ. Trường học trong phạm vi vùng lưu vực của bạn phải nhận đứa trẻ vào cấp độ đầu tiên. Bạn với tư cách là cha mẹ có quyền chọn một trường công lập, giáo hội hoặc trường tư thục khác nếu hiệu trưởng trường đó nhận con của bạn. Các trường của giáo hội tư thục có thể yêu cầu thực hiện một kỳ thi.

## NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Trẻ em được đăng ký, thường là trong thời gian của năm cuối của lớp mẫu giáo phải hoàn thành bài trắc nghiệm sẵn sàng đi học được thực hiện bởi các nhà tâm lý học từ các trung tâm giáo dục tâm lý học huyện. Nếu trẻ biểu hiện chưa sẵn sàng đi học, có thể phải thực hiện kiểm tra toàn diện trong trung tâm tâm lý học và cha mẹ có thể được khuyến cáo hoãn lại việc cho con mình đi học.

**GHI CHÚ:** Các trường học bên ngoài vùng lưu vực của bạn phải ưu tiên nhận trẻ em từ vùng lưu vực liên quan, nhưng nếu có chỗ trống, hiệu trưởng (nhưng không trách nhiệm) có thể nhận con bạn. Các trường giáo hội và tư thục có thể đặt ra tiêu chuẩn của mình để tuyển sinh.

## BƯỚC THỨ

**BƯỚC THỨ 1:** Bạn hãy liên hệ với văn phòng thành phố vùng lưu vực của trường. Nếu bạn quyết định chọn trường học trong vùng lưu vực khác hoặc một trường



---

của giáo hội hoặc trường tư thục bạn hãy liên hệ với trường đó.

**BƯỚC THỨ 2:** Xác minh ngày và các yêu cầu khác của trường được chọn trên trang mạng của trường hoặc đích thân đến.

**BƯỚC THỨ 3:** Bạn hãy đến đăng ký cùng với con của bạn và mang theo tất cả các giấy tờ theo yêu cầu của trường.

---

## Ở ĐÂU

Tại trường học trong phạm vi vùng lưu vực của bạn hoặc trong một trường học khác mà bạn chọn.



---

## Giao thông đến trường tiểu học

---

### LÀ GÌ

Ở Slovakia xe buýt trường học không phổ biến và chỉ được cung cấp bởi một số đô thị. Trẻ em phải đi đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc được cha mẹ đưa đến trường. Tất cả học sinh tiểu học đều có quyền được giảm giá vé.

---

### LÀ AI

Tất cả học sinh tiểu học

---

### XIN THẾ NÀO

Điều kiện để có vé hoặc vé trả trước giảm giá là phải có xác nhận trường học. Xác nhận phải được nộp cho nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển địa phương (vào quầy thu ngân tại các nhà ga đường sắt hoặc các công ty xe buýt khu vực). Thông thường, bạn cần nộp bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của con mình cùng ảnh để làm thẻ học sinh. Con bạn phải luôn trình thẻ này khi mua một vé giá rẻ và được kiểm tra.

---

### KHI NÀO

Thẻ học sinh được cấp vào đầu năm học vào tháng Chín, nhưng trong năm học bạn có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận là học sinh của trường và thẻ học sinh bất cứ khi nào. Thẻ có giá trị đến ngày 31 tháng 8, và cả trong những kỳ nghỉ.



---

## Các hoạt động ngoại khóa, nhóm, hội

---

### **LÀ GÌ**

Hầu hết các trường được điều hành bởi cái gọi là câu lạc bộ trường, cung cấp các hoạt động ngoại khóa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Học sinh cấp độ 2 của trường tiểu học (từ lớp 5 đến lớp 9) có thể ghi danh vào các nhóm chuyên môn khác nhau trong phạm vi của trường mình hướng đến từng môn học, nghệ thuật hoặc thể thao. Học sinh cũng có thể tham dự các trường nghệ thuật cơ bản cung cấp giáo dục nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ và mỹ thuật tạo hình, hoặc các trung tâm giải trí nơi họ có thể cống hiến sở thích của mình. Các trường nghệ thuật cơ bản và các trung tâm giải trí thường nằm ở các thành phố và được điều hành bởi các cộng đồng, nhà thờ hoặc những người sáng lập tư nhân. Việc đăng ký có giá trị cho cả năm học.

---

### **LÀ AI**

Tất cả các học sinh cấp độ 1 của trường có thể tham gia vào nhóm trường tiểu học nếu được mở trong phạm vi của trường cụ thể. Những người đảm bảo (thường là giáo viên) quyết định việc nhận vào các nhóm chuyên môn cho các học sinh lớn tuổi hơn.

---

### **XIN THẾ NÀO**

Nếu bạn muốn đăng ký con mình nhóm trường, bạn cần phải đăng ký tại trường và phải trả một ít lệ phí. Việc nhập vào các nhóm chuyên môn ở cấp độ 2 của các trường tiểu học thường là miễn phí và con của bạn chỉ cần đăng ký. Các chương trình giáo dục tại các trường nghệ thuật cơ bản công lập và các hoạt động của các trung tâm giải trí được trợ cấp, nhưng cha mẹ có thể phải trả một khoản phí. Các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân có thể tính học phí.



---

## KHI NÀO

Ghi danh vào tất cả các hoạt động ngoại khóa thường được thực hiện vào đầu năm học vào tháng chín.



---

# Chế độ ăn uống ở trường tiểu học

---

## LÀ GÌ

Các trường tiểu học cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh theo học, nhưng cha mẹ cũng đóng góp một phần trong đó (khoảng 20 euro mỗi tháng). Các bữa ăn trưa trưa không bắt buộc được cung cấp tại nhà ăn trường. Những gia đình có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của phòng Lao động, các vấn đề xã hội và gia đình thì con của họ được cấp bữa ăn trưa với giá tượng trưng (1 euro một tháng).

---

## LÀ AI

Tất cả học sinh và nhân viên nhà trường đều có quyền ăn thực phẩm của trường.

---

## XIN THẾ NÀO

Bạn phải đăng ký các bữa ăn ở nhà ăn của trường vào đầu năm học hoặc trước khi bắt đầu tháng mới. Trong trường hợp con bạn vắng mặt vì bệnh tật hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể hủy ăn trưa cho số ngày vắng mặt, thường là một ngày trước khi bắt đầu vắng mặt. Do đó, khoản phí hàng tháng sẽ được khấu trừ vào tiền ăn của tháng tiếp theo.



---

# Nhu cầu đặc biệt

---

## LÀ GÌ

Các trung tâm giáo dục tâm lý học của quận nghiên cứu các nhu cầu giáo dục đặc biệt cho trẻ em được dựa trên kinh phí nhà nước hay được tài trợ bởi các trung tâm tư nhân đại lý của nhà nước. Dựa trên cơ sở kết luận về tình trạng và khuyến nghị, nhà trường sẽ xây dựng một kế hoạch giáo dục đặc biệt. Các trường học có thể yêu cầu một trợ lý tâm lý học để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của học sinh. Nhiều trường cũng sử dụng một nhà tâm lý học hoặc một nhà giáo đặc biệt để giám sát thực hiện các kế hoạch đặc biệt và can thiệp cần thiết. Ở Slovakia có các trường tiểu học đặc biệt cho trẻ khuyết tật thể chất, giác quan và tinh thần.

---

## LÀ AI

Các trẻ có thể được kiểm tra miễn phí tại trung tâm giáo dục tâm lý học.

---

## XIN THẾ NÀO

Nếu bạn muốn đánh giá các nhu cầu đặc biệt của con bạn, bạn cần yêu cầu trung tâm giáo dục tâm lý học địa phương. Nếu trường yêu cầu kiểm tra, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải có văn bản chấp thuận và có quyền tham gia phiên họp. Một đứa trẻ có thể được đặt vào hoặc chuyển đến một trường học đặc biệt chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

---

## KHI NÀO

Bạn có liên hệ với trung tâm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để thỏa thuận gặp gỡ.







---

# Các kỳ nghỉ học

---

## LÀ GÌ

Đa số các kỳ nghỉ học không được đặt ra chính xác ngày tháng, thời gian các kỳ nghỉ phụ thuộc vào các ngày làm việc, ngày lễ quốc gia của năm. Bộ Giáo dục đã công bố ngày nghỉ dài hơn trong 3 năm tới.

---

## XIN THỂ NÀO

- Kỳ nghỉ thu: thường là 2 ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11
- Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh: thường là 2 tuần, bắt đầu vài ngày trước ngày Giáng sinh (24 tháng 12) và kéo dài tới cuối tuần đầu tiên của năm mới
- Kỳ nghỉ giữa năm: một ngày vào đầu tháng hai
- Kỳ nghỉ xuân: Một tuần vào tháng hai hoặc tháng ba; các tuần khác nhau cho các khu vực ở phía tây, miền trung và miền đông Slovakia
- Kỳ nghỉ Lễ Phục sinh: 2 ngày trước và 2 ngày sau Lễ Phục Sinh
- Kỳ nghỉ hè: 2 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8.



---

## Đi học

---

### LÀ GÌ

Tất cả học sinh đăng ký có trách nhiệm phải đi học trong những ngày học bình thường. Nghỉ học do ốm phải có giấy xác nhận của bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia khác. Vào những dịp đặc biệt, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ có thể xin phép nghỉ học cho con. Nghỉ học của học sinh được giám sát, nếu nghỉ học không xin phép có thể bị can thiệp bởi các cơ quan xã hội địa phương và trong những trường hợp đặc biệt có thể bị tố ra tòa vì cha mẹ vì không đảm bảo chăm sóc đứa trẻ.

---

### LÀ AI

Các quy định liên quan đến đi học và nghỉ học áp dụng cho tất cả học sinh. Trong những trường hợp đặc biệt, bao gồm cả nằm viện và ốm lâu dài, học sinh cũng có thể được giáo dục ngoài trường với sự chấp thuận của hiệu trưởng nhà trường.

## Xét tuyển vào trung học

---

### LÀ GÌ

Các kỳ thi xét tuyển ở các trường trung học cung cấp giáo dục phổ thông (trường trung học) được thực hiện các môn học tiếng Slovakia và toán. Các học sinh đã đăng ký mà đạt được hơn 90% các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa của cả hai môn học trong năm cuối của trường tiểu học (Chắc nghiệm 9) sẽ không phải thi xét tuyển mà tự động được nhận vào trường công mà họ đã đăng ký. Các trường dạy nghề, cũng như các trường của giáo hội và tư nhân có thể yêu cầu các bài kiểm tra bổ sung từ các môn học hoặc khu vực khác.



---

## BƯỚC THỨ

**BƯỚC THỨ 1:** Hãy chọn trường mà bạn muốn đăng ký

**BƯỚC THỨ 2:** Hãy điền đơn vào nhiều nhất 2 trường và nộp cho hiệu trưởng nhà trường nếu bạn đến trường hoặc gửi thẳng cho trường thì bạn không cần phải trực tiếp đến trường.

**BƯỚC THỨ 3:** Kiểm tra thông tin các tiêu chuẩn xét tuyển và cuộc thi tuyển trong trường mà bạn đã đăng nhập.

**BƯỚC THỨ 4:** Tham gia kỳ thi tuyển sinh tại trường trong kỳ đầu tiên của vòng đầu tiên và tại trường thứ hai ở kỳ thứ hai của vòng thi đầu tiên.

**BƯỚC THỨ 5:** Chờ quyết định được treo tại trường trong vòng 3 ngày kể từ ngày thực hiện vòng thi đầu tiên.

**BƯỚC THỨ 6:** Nếu bạn không trúng tuyển trường nào, bạn có đăng ký vòng thứ hai của kỳ thi, nhưng chỉ tại trường có tổ chức nhập học bổ sung.

---

## Ở ĐÂU

Các học sinh nộp đơn cho hiệu trưởng trường tiểu học. Thi tuyển sinh được tổ chức tại trường trung học.



---

# Giao thông đến trường trung học

---

## LÀ GÌ

Học sinh đi học trung học có thể được giảm giá đi lại với các phương tiện giao thông công cộng đến / từ trường.

---

## LÀ AI

Tất cả học sinh học trung học

---

## XIN THẾ NÀO

Bạn cần phải phải có giấy xác nhận của trường để được giảm giá vé đi lại hoặc vé trả trước. Giấy xác nhận bạn nộp cho hãng vận tải địa phương của bạn (quầy thu ngân tại các nhà ga đường sắt hoặc công ty xe buýt khu vực). Thông thường, được yêu cầu một bản sao của giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân thân và một bức ảnh để làm thẻ học sinh. Bạn sẽ luôn luôn phải xuất trình thẻ vé giảm giá và khi được kiểm tra vé.

---

## KHI NÀO

Thẻ sinh học sinh được cấp vào đầu năm học vào tháng Chín, nhưng trong năm học bạn có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận là học sinh của trường và thẻ học sinh bất cứ khi nào. Thẻ có giá trị đến ngày 31 tháng 8, và cả trong những kỳ nghỉ.



---

# Chế độ ăn uống ở trường trung học

---

## LÀ GÌ

Các trường trung học cung cấp bữa ăn trưa nóng được trợ cấp cho học sinh theo học, nhưng cha mẹ cũng đóng một phần góp trong đó (khoảng 20 euro mỗi tháng). Các bữa ăn trưa không bắt buộc được cung cấp tại nhà ăn trường.

---

## LÀ AI

Tất cả học sinh và nhân viên nhà trường đều được ăn thực phẩm trường học.

---

## XIN THẾ NÀO

Bạn phải đăng ký các bữa ăn ở nhà ăn của trường vào đầu năm học hoặc trước khi bắt đầu tháng mới. Trong trường hợp bạn vắng mặt vì bệnh tật hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể hủy ăn trưa cho số ngày thích hợp, thường là một ngày trước khi bắt đầu vắng mặt. Do đó, khoản phí hàng tháng sẽ được khấu trừ vào tiền ăn của tháng tiếp theo.

---

## NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Nhiều nhà ăn của trường phục vụ các loại bữa ăn khác nhau mà học sinh có thể đăng ký trước một ngày. Nhiều trường học cũng có bữa ăn tự chọn tại trường.



---

## Kỳ nghỉ học của của trường trung học

---

### **LÀ GÌ**

Giống như đối với các trường tiểu học – xem tiểu mục Các kỳ nghỉ học



---

# Thi tốt nghiệp ở các trường trung học

---

## LÀ GÌ

Tất cả các trường trung học phổ thông, nhạc viện và hầu hết các trường dạy nghề tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và sau khi hoàn thành, họ sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp là điều kiện tiên quyết để đăng ký vào học đại học. Trong các chương trình học nghề ngắn hạn được cung cấp bởi một số trường dạy nghề, các kỳ thi cuối cùng được tổ chức, sau khi hoàn thành thành công thì được cấp giấy chứng nhận học nghề. Tại các nhạc viện, học sinh trải thi qua tốt nghiệp, bao gồm các buổi trình diễn tốt nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật có liên quan.

---

## LÀ AI

Tất cả học sinh trung học đã hoàn thành năm học tương ứng có thể yêu cầu thi tốt nghiệp và nộp đơn lên hiệu trưởng của trường.

---

## XIN THẾ NÀO

Thi tốt nghiệp các trường trung học phổ thông, nhạc viện và các trường dạy nghề bao gồm phần mở rộng và chính khóa. Trong trường hợp của tiếng Slovakia hoặc tiếng Hungary và tiếng nước ngoài là phần chính khóa tiếp tục được chia thành phần viết và vấn đáp. Một kỳ thi chính khóa của mỗi môn học là bắt buộc đối với tất cả học sinh. Phần thi mở rộng là bắt buộc đối với tất cả học sinh từ các ngôn ngữ nước ngoài, tiếng Slovakia hoặc tiếng Hungary và toán học. Dạng viết là một bài luận mà học sinh làm bằng tiếng mẹ đẻ của mình và / hoặc bằng ngoại ngữ.

---

## KHI NÀO

Một kỳ thi mở rộng và một kỳ thi viết chính khóa thường được thực hiện vào tháng ba. Kỳ thi vấn đáp diễn ra vào tháng 5. Các học sinh không vượt qua phần thi có



---

thử thi lại trong tháng Chín.





---

# Học bổng xã hội

---

## LÀ GÌ

Sinh viên từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có quyền hưởng học bổng nếu trường trung học ký hợp đồng với Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật của Cộng hòa Slovakia. Đơn xin cấp học bổng của trường bao gồm một bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện cho sinh viên từ năm học vừa qua và xác nhận của cơ quan Lao động, các vấn đề xã hội và gia đình về hoàn cảnh khó khăn của gia đình học sinh. Sau khi phân bổ trợ cấp, hiệu trưởng của trường quyết định mức học bổng và thời gian mà học bổng sẽ được trả cho từng học sinh.

---

## Ở ĐÂU

Vui lòng liên hệ với trường có liên quan để biết thêm thông tin.



---

# Học bổng khen thưởng

---

## LÀ GÌ

Kết quả tốt trong học kỳ trước ở trường được khen thưởng dưới hình thức học bổng. Bạn hiển nhiên được hưởng khoản thưởng này, bởi vì bạn không phải yêu cầu nó. Đơn giản là vào đầu học kỳ mới, bạn chỉ cần hỏi phòng giáo dục xem bạn có nằm trong danh sách được học bổng không. Học bổng được trả một lần, có một số sinh viên nhận được lên đến 500 euro. Như vậy, bạn có thêm khoảng 50 euro vào ngân sách hàng tháng của bạn.

---

## Ở ĐÂU

Vui lòng liên hệ với trường có liên quan để biết thêm thông tin.



---

## Các trường trung học ở Slovakia

---

### LÀ GÌ

Giáo dục trung học thường bắt đầu ở tuổi 15 và với hình thức giáo dục tổng quát, dạy nghề và nghệ thuật. Giáo dục học viện được cung cấp trong các trường trung học bốn, năm, hoặc tám năm và được coi là chuẩn bị cho chương trình đại học. Trong phạm vi đào tạo nghề có các chương trình chuyên môn và thực tế cho các ngành kỹ thuật, nghề thủ công, xã hội, y tế và dịch vụ với việc làm sau này hoặc học đại học. Học tập tại trường trung học chuyên nghiệp kéo dài từ 2 đến 5 năm và có thể được bổ sung bằng các chương trình sau đại học. Giáo dục nghệ thuật do các nhạc viện cung cấp thường kéo dài trong 5 năm trong các nhạc viện.

**GHI CHÚ:** Nếu được nhận học ở trường trung học hoặc chương trình yêu cầu các kỳ thi năng khiếu (vd. Nhạc viện), thì phải nộp đơn cho hiệu trưởng của trường tiểu học trước ngày 20 tháng hai. Đơn đăng ký vào các trường khác sẽ được nộp trước ngày 10 tháng 4.

---

### LÀ AI

Học sinh khả năng học ở trường trung học sau khi học trung học cơ sở hoặc trường trung học học 8 năm. Một số trường dạy nghề cung cấp chương trình “cơ hội thứ hai” cho những học sinh học xong sớm, những người đã đạt được bằng cấp trung học cơ sở và tiếp tục hoàn thành chương trình học nghề.

---

### XIN THẾ NÀO

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc có thể nộp đơn xin học hai trường trung học hoặc hai chương trình trong một trường trung học. Học sinh trong năm cuối của trường tiểu học nộp đơn lên hiệu trưởng của trường, sau đó trường gửi các em đến các trường trung học thích hợp.



---

# Giáo dục cao hơn ở Slovakia

---

## LÀ GÌ

Giáo dục cao hơn được cung cấp ở trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ và hoàn toàn thuộc thẩm quyền của các trường tổng hợp được công nhận và các trường đại học. Nghiên cứu diễn ra dưới hình thức hàng ngày hoặc từ xa và kéo dài trong 3 năm đối với chương trình cử nhân, 2 năm đối với các chương trình thạc sĩ và 3 năm cho các chương trình tiến sĩ.

---

## LÀ AI

Tất cả sinh viên tốt nghiệp các trường trung học đều có thể nộp đơn xin học đại học. Cử nhân có thể đăng ký chương trình Thạc Sĩ và Thạc Sĩ cho một chương trình tiến sĩ.

---

## KHI NÀO

Bạn phải gửi đơn xin học đại học vào cuối tháng 4. Một số trường đại học đặt các kỳ hạn khác nhau.



---

# Xét tuyển vào đại học

---

## LÀ GÌ

Mỗi trường đại học tự đặt ra các quy tắc và tiêu chí xét tuyển. Người nước ngoài có cùng tư cách với công dân Slovakia. Thi tuyển sinh thường được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6, vòng thi thứ hai vào tháng 9.

---

## BƯỚC THỨ

BƯỚC THỨ 1: Chọn trường đại học, khoa và chương trình bạn muốn học.

BƯỚC THỨ 2: Điền vào mẫu đơn và gửi cùng các tài liệu được yêu cầu cho trường đại học.

BƯỚC THỨ 3: Xác minh thông tin về các yêu cầu về tuyển sinh và thi tuyển sinh.

BƯỚC THỨ 4: Tham dự kỳ thi tuyển sinh.

BƯỚC THỨ 5: Xem kết quả kỳ thi trong khuôn viên của trường đại học hay trên trang mạng.

---

## Ở ĐÂU

Ở trường đại học mà bạn chọn.



---

# Thực phẩm trường đại học

---

## LÀ GÌ

Không có quy tắc chung nào được đặt ra cho các bữa ăn trợ cấp. Trong các cơ sở của trường đại học thực phẩm trường học có thể được chính các trường đại học trợ cấp. Học sinh đóng góp một lượng khác nhau vào thực phẩm.



---

## Các kỳ nghỉ của trường đại học

---

### **LÀ GÌ**

Năm học bao gồm hai học kỳ. Học kỳ mùa đông thường bắt đầu vào nửa cuối tháng 9 và kết thúc vào giữa tháng 12. Thời gian thi từ tháng 1 đến đầu tháng 2. Học kỳ mùa xuân thường bắt đầu vào nửa cuối của tháng hai và kết thúc vào tháng Năm. Thời gian thi vào tháng 5 và tháng 6.



---

## Học bổng của chính phủ Slovakia

---

### LÀ GÌ

Học bổng của người nước ngoài phụ thuộc vào viện trợ phát triển chính thức, bao gồm học bổng của chính phủ Slovakia cho những người Slovakia sống ở nước ngoài.

---

### Ở ĐÂU

Để biết thêm thông tin về các loại học bổng, hãy truy cập trang mạng của Bộ Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu và Thể thao của Cộng hòa Slovakia (bằng tiếng Anh): <http://www.minedu.sk/scholarships-of-the-government-of-the-slovak-republic/>

---

## Những cơ hội học nghề

---

### LÀ GÌ

Không áp dụng. Liên lạc với một tổ chức phi chính phủ địa phương.

## Các chương trình tiểu học và trung học dành cho người trưởng thành

---

### LÀ GÌ

Các khả năng và điều kiện cho sự tham gia của người nước ngoài vào các chương trình này được các cơ sở trường học cụ thể ở Slovakia đặt ra.





---

## Ở ĐÂU

Liên hệ với Học viện giáo dục ở thị trấn của bạn hoặc tìm kiếm theo thành phố và trường thông qua liên kết này ( chỉ bằng tiếng Slovakia)

<http://www.skoly.sk/hladaj/na-strednej-skole> và

[http://www.stredneskoly.sk/odbory/?typ\\_studia\[\]=ns](http://www.stredneskoly.sk/odbory/?typ_studia[]=ns)



---

# Đào tạo chuyên ngành

---

## LÀ GÌ

Viện nghiên cứu giáo dục đời sống quốc gia cung cấp khoảng 40 chương trình đào tạo thí điểm mô đun trong 10 ngành kinh tế. Lĩnh vực đào tạo: hàng thủ công và dịch vụ, khai thác và chế biến nguyên liệu, luyện kim, nông nghiệp, công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp giấy và in, công nghiệp ô tô, xây dựng, công nghệ và kỹ thuật điện tử.

---

## LÀ AI

Tất cả người trưởng thành ngoài khu vực Bratislava ở độ tuổi 18-64 tuổi có thể hoàn thành chương trình này.

---

## XIN THẾ NÀO

Bạn có thể đăng ký qua 25 trung tâm tư vấn dành cho người lớn ở 7 vùng thuộc Slovakia (trừ Bratislava). Nhân viên sẽ cung cấp cho bạn thông tin về sự nghiệp phát triển, mở rộng và đổi mới trình độ chuyên môn hoặc trình độ mới.

---

## Ở ĐÂU

Địa chỉ văn phòng được đăng trên trang mạng Viện nghiên cứu giáo dục đời sống quốc gia. Bạn có thể tìm thêm các địa chỉ liên lạc khác trên trang web (bằng tiếng Slovakia): <http://nuczv.sk/kontakty>

hoặc tìm kiếm các khả năng về giáo dục và đào tạo trong ô tìm kiếm trên theo địa chỉ cư trú của bạn (bằng tiếng Slovakia):

<https://www.kurzy.sk/vzdelavacie-spolocnosti>





---

## Đại học ở độ tuổi thứ ba

---

### LÀ GÌ

Các chương trình giáo dục dành cho người cao niên và người cao tuổi ở Slovakia được chia thành các trường đại học ở độ tuổi thứ ba, học viện tuổi thứ ba, các lớp đào tạo tại các câu lạc bộ hưu trí, giáo dục theo chu kỳ được tổ chức bởi Hợp nhất những người nghỉ hưu Slovakia, sự kiện chuyên nghiệp ở các trung tâm cho người cao tuổi. Thuộc số các trường đại học quan trọng nhất là các trường đại học ở độ tuổi ba.

---

### LÀ AI

Điều kiện xét tuyển thường được hoàn thành bậc trung học hoặc trình độ chuyên môn trung học và ở độ tuổi trên 40/45.

---

### XIN THẾ NÀO

Liên hệ với trường đại học bạn chọn trong khu vực của bạn và hỏi về các chương trình cung cấp.

## Công nhận bằng cấp

---

### LÀ GÌ

Giáo dục học viện được công nhận gọi là ” mục đích học hoặc mục đích trường học viện. Trong thực tế, điều này có nghĩa là “thêm” nghiên cứu trước đây ở một quốc gia khác với nước nơi người nộp đơn xin công nhận giáo dục và lên kế hoạch tiếp tục học tập.



---

## Ở ĐÂY

Để biết thêm thông tin, hãy đọc các hướng dẫn này (bằng tiếng Anh):

<http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/>



---

## Trình độ chuyên môn

---

### LÀ GÌ

Việc công nhận trình độ chuyên môn hoặc sự công nhận cho mục đích thực hiện nghề nghiệp là hợp lý hơn. Trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra là người nộp đơn có thể nộp đơn xin công nhận bằng cấp ở nước nào và loại nghề nghiệp.

---

### Ở ĐÂU

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng đọc các hướng dẫn này (bằng tiếng Anh): <http://www.minedu.sk/professional-recognition-of-qualifications/>

## Khóa học tiếng Slovakia (một phần của nó là khóa học định hướng xã hội – văn hoá) cho mọi lứa tuổi

---

### LÀ GÌ

Các khóa học tiếng Slovakia được mở đa số hai lần một tuần và được miễn phí.

---

### Ở ĐÂU

Trung tâm thông tin di cư IOM ở Bratislava và Kosice (bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau): <https://www.mic.iom.sk/sk/sk-bubles/318-kurzy-a-vzdelavanie.html>





---

# Khóa học tiếng Slovakia dành cho sinh viên nước ngoài

---

## LÀ GÌ

Các khóa học ngôn ngữ cho sinh viên Erasmus (bằng tiếng Slovakia):

<https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/studium-courses/courses-for-erasmus-students-of-cu/>

Khóa học tiếng Slovakia trực tuyến có sẵn tại đây: <https://www.e-slovak.sk/> hoặc tại đây: <https://slovake.eu/sk>

---

## Ở ĐÂU

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng Studia Academica Slovaca (bằng tiếng Slovak và tiếng Anh): <https://fphil.uniba.sk/sas>





---

# Khóa học tiếng Slovakia ( trả tiền)

---

## LÀ GÌ

Khóa học tiếng Slovakia dành cho người mới bắt đầu và sinh viên tiếp theo

---

## Ở ĐÂU

Các khoá học được tổ chức tại Bratislava bởi tổ chức phi chính thức Internationals Bratislava; Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây(bằng tiếng Anh):

<http://internationals.sk/slovak-language-courses-for-foreigners-in-2017/>



---

# Khóa học Tiếng Slovakia dành cho người có bảo vệ quốc tế (cho người tị nạn và bảo vệ bổ sung)

---

## LÀ GÌ

Các khóa học tiếng Slovakia ở các trình độ khác nhau

---

## Ở ĐÂU

Các tổ chức phi chính phủ cung cấp các khóa học ngôn ngữ được chi trả trong phạm vi các dự. Xem các khóa học hiện tại như OZ Marginal và Adra (ở Bratislava và Kosice). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của họ (bằng tiếng Slovakia): <http://www.marginal.sk/kontakty/> a <http://www.adra.sk/o-nas/>